




สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
18 มีนาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
องค์มนตรีตรวจเยี่ยม รพร.เวียงสระ สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, thaigov, thailandplus, ch7, ch3plus, prd) ทีวีทุกช่อง - ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิ รพร. พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สร. คณะผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน รพร.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมมอบถุงของขวัญพระราชทานให้กับผู้ป่วย และให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน	-
ยก อสม. เป็นอาวุธลับปราบระบบ สร.ไทย สู่ระดับโลก สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, บ้านเมือง, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, แนวหน้า, มติชน, mcot, thaipbs, INN, ch3plus) - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. ให้สัมภาษณ์เนื่องในโอกาสวัน อสม. 20 มีนาคม ของทุกปี ว่า อสม. เป็นฟันเฟืองสำคัญที่ทำให้สามารถจัดการสถานการณ์โควิด 19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพจนทั่วโลกยอมรับ เป็นการทำงานด้วยใจ ได้ประโยชน์มหาศาลแต่ได้ค่าตอบแทนน้อยนิด และหลังยุคโควิดระบอบ ยังต้องทำงานลงพื้นที่ต่อเนื่อง เป็นหมอกคนแรกตามนโยบาย 3 หมอ มีความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้น สร.ไม่ทอดทิ้ง อสม.ได้ให้สิทธิศึกษาต่อเป็นผู้ช่วยพยาบาล จัดตั้งกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม. และเพิ่มค่าตอบแทนเป็น 2,000 บาทแล้ว	-
สร. พัฒนามาตรฐานสถานพยาบาล สื่อนำเสนอ (เพิ่มเติม) : เว็บไซต์ (ข่าวสด, prd) ทีวีช่อง TNN - ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. กล่าวปาฐกถาและเปิดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 23 ของ สรพ. ภายใต้หัวข้อ “Synergy for Safety and Wellbeing” ผนึกกำลังเพื่อความปลอดภัยและสุขภาวะ พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA	-
มอบเกียรติบัตรชื่นชม พชอ.-พชช. ที่มีผลงานดีเด่น สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, hfocus, thailandplus, thaigov, otp-news) - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สร. พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัด มท. และ พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผอ.สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ร่วมมอบเกียรติบัตรชื่นชมให้กับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ/เขต (พชอ./พชช.) ในงานประชุมวิชาการ HA FORUM ครั้งที่ 23 ซึ่งเป็น พชอ./พชช. ที่มีผลงานดีเด่นในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ ประจำปี 2562 และ 2565 รวม 75 พื้นที่ พร้อมฝากดูแล 3 เรื่องสำคัญ ทั้งโครงสร้างประชากร สิ่งแวดล้อม และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน	-
ดูแลกาย-ใจเยาวชนในสถานพินิจฯ ทั่วประเทศ สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ข่าวสด, ผู้จัดการ, thaigov, hfocus, thecoverage, thailandplus, acnews) ทีวีช่อง NBT - นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองปลัด สร. พร้อมด้วย พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และ นพ.จักรกริช ไขว้ศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ สปสช. ร่วมลงนาม MOU เรื่อง การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน โดยทั้ง 3 หน่วยงาน จะร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงาน ให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เด็กและเยาวชนได้รับการดูแลสุขภาพและเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค ตามหลักสิทธิมนุษยชน ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพ ตลอดจนปัญหาสุขภาพจิต ปัญหายาเสพติด และโรคทางจิตเวช	-
การนอนหลับเป็นผลดีต่อสุขภาพ สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, TNN, therapist) - นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า ควรให้ความสำคัญกับการนอนหลับอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง สร้างภูมิคุ้มกันและควบคุมอุณหภูมิในร่างกาย เพิ่มการหลั่งของฮอร์โมนที่ช่วยในการเจริญเติบโตและซ่อมแซมเนื้อเยื่อต่าง ๆ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค โดยระยะเวลาการนอนหลับที่เหมาะสมตามวัย ดังนี้ ทารก 0-2 เดือน	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ต้องการนอน 12-18 ชม., ทารก 3-11 เดือน 14-15 ชม., เด็ก 11-12 ชม., วัยรุ่น 8-9 ชม., ผู้ใหญ่และวัยสูงอายุ 7-8 ชม. และสตรีมีครรภ์ อย่างน้อย 8 ชม.ขึ้นไป</p> <p>- นพ.เอนก กนกศิลป์ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก แนะนำสุขอนามัยที่ดีในการนอนหลับ 10 ข้อ ได้แก่ 1. ควรเข้านอนและตื่นนอนให้ตรงเวลาทุกวัน 2. ไม่แนะนำให้งีบกลางวันนานเกิน 30 นาที 3. หลีกเลี่ยงอาหารมื้อหนักและเครื่องดื่มคาเฟอีนอย่างน้อย 4 ชม.ก่อนนอน 4. หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่อย่างน้อย 4 ชม.ก่อนนอน 5. ควรผ่อนคลาย เพื่อลดความวิตกกังวลก่อนนอน 6. หลีกเลี่ยงออกกำลังกายช่วงใกล้เวลานอนอย่างน้อย 2 ชม. ก่อนนอน 7. รับแสงแดดให้เพียงพอในตอนเช้าอย่างน้อย 30 นาทีทุกวัน 8. ควรใช้เตียงนอนเพื่อการนอนเท่านั้น 9. ห้องนอนและเตียงนอนควรมีอุณหภูมิที่เหมาะสมเย็นสบาย ระบายอากาศดี และ 10.หากนอนไม่หลับภายใน 30 นาที ควรลุกจากที่นอน ไปทำกิจกรรมผ่อนคลายอื่น</p>	
<p>มอบรางวัล อสม.ดีเด่นระดับชาติ</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ Thailandplus</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. เผยว่า กรม สบส. ได้กำหนดจัดงานวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2566 ในวันที่ 20 มี.ค. ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. และคณะผู้บริหาร สธ. มอบช่อดอกไม้ และรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ อสม. ดีเด่นระดับชาติ/ ทีมสนับสนุน อสม./ อสม. ดีเด่นระดับภาค/ อสม. ดีเด่นระดับเขตสุขภาพ และ อสม. ดีเด่นระดับจังหวัด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ อสม.ทั่วประเทศ โดย อสม. ดีเด่นระดับชาติ สาขาสุขภาพจิตชุมชน ได้แก่ นางจิตติภรณ์ แก้วคำใต้ จากผลงาน “ศูนย์ตะวันฟ้าใส สามดวงใจดูแลผู้ป่วยจิตเวช” ในพื้นที่บ้านหนองแวง ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม นำทีม อสม. และแกนนำชุมชน 3 คน ในแต่ละพื้นที่ ร่วมติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชให้ได้รับการดูแล จนสามารถใช้ชีวิตร่วมกับชุมชนได้</p>	-
<p>กรมควบคุมโรคห้ามบังคับตรวจเอชไอวีลูกจ้าง</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการ, news1live, mcot, hfocus, moneyandbanking)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ เรียกร้องกรณีสถานประกอบการหลายแห่งที่มีการกำหนดให้ตรวจสุขภาพและตรวจเชื้อเอชไอวี เพื่อเป็นเงื่อนไขก่อนรับเข้าทำงาน โดยไม่แจ้งให้ผู้ตรวจทราบ แต่ส่งผลไปยังสถานประกอบการโดยตรง ว่า ที่ผ่านมาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนชี้ชัดว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน การลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่กรมควบคุมโรคร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อลดปัญหาเหล่านี้ จากการประชุมเมื่อเร็ว ๆ นี้ ทราบว่า ก.แรงงาน ได้ทำหนังสือออกประกาศถึงสถานประกอบการทุกแห่งทั่วประเทศ แจ้งว่าไม่ให้มีการบังคับตรวจหาเชื้อเอชไอวี และนำผลการตรวจมาใช้กีดกันในการเข้าทำงาน และกรมควบคุมโรคจะทำหนังสือถึง รพ.เอกชน ให้ทราบถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน</p>	-
<p>รณรงค์ต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, ผู้จัดการ)</p> <p>- นพ.วีรุฒ อิมสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า เดือน มี.ค. ของทุกปี ทั่วโลกร่วมรณรงค์ต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ในประเทศไทยพบมากเป็นอันดับสามในเพศชาย และอันดับสองในเพศหญิง ที่น่ากังวลคืออัตราการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เชี่ยวชนประชาชนตระหนักถึงการป้องกันโรคโดยการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งสามารถป้องกันหรือช่วยให้ตรวจพบระยะเริ่มต้นได้ การดูแลร่างกายให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีสามารถช่วยทำให้ห่างไกลจากมะเร็งได้</p>	-
<p>คืบหน้าคดีจัดอบรมทิพย์โคราช</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, แนวหน้า, ntiontv, ch3plus, thaipbs, INN)</p> <p>- นพ.สุพล ตติยันทพร นพ.สสจ.นครราชสีมา เผยความคืบหน้าว่ากรณี รอนพ.สสจ.พัชร์พัชการจัดอบรมทิพย์ในพื้นที่ ว่า สสจ. ไม่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานปราบปรามการทุจริตมาก่อน แต่มาทราบจากสื่อต่าง ๆ และรีบทำบันทึกรายงานให้ผู้บังคับบัญชา และรายงานปลัด สธ. แล้ว โดยมีคำสั่งให้ตั้ง กก.สืบสวนข้อเท็จจริง</p> <p>- ลำสุด นพ.ภูเดช สุระโคตร ผู้ช่วยปลัด สธ. และ รก.ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 9 มีหนังสือคำสั่งด่วน ให้นายสันติ หวยมีฤทธิ์ รอนพ.สสจ.นครราชสีมา หยุดปฏิบัติราชการที่ สสจ.นครราชสีมา ให้ไปปฏิบัติราชการที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 จ.นครราชสีมา จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ส่วนกระบวนการทางคดีและทางวินัย อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลทุกด้าน ซึ่งจะต้องให้ความเป็นธรรมผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องสงสัยด้วย ถ้าข้อเท็จจริงมีมูลจะมีข้อสั่งการให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการชั้นอาวุโสคนหนึ่ง เพื่อพิจารณาตัดสินโทษทางวินัยต่อไป แต่ถ้าสืบสวนแล้วไม่มีมูล แสดงว่าข้อสงสัยนั้นตกไป ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องสงสัยก็เป็นผู้บริสุทธิ์</p>	-
<p>แผนดูแลจิตใจผู้เสี่ยงเป็นภาวะ PTSD</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ สยามรัฐ</p> <p>- กรมสุขภาพจิต เผยการดูแลช่วยเหลือจิตใจเบื้องต้นผู้เข้าข่ายเสี่ยงเป็นภาวะ PSPD วางแผนดำเนินการ 3 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 คือ ช่วง 3 วันแรก ทีม MCATT พื้นที่เริ่มดูแลให้กำลังใจประชาชน เนื่องจากยังมีความหวาดกลัว วิตก ไม่สบายใจ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โดยเฉพาะครอบครัวที่อยู่ใกล้ชิดได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต้องดูแลรายบุคคลทุกครอบครัว ระยะที่ 2 คือ ช่วง 3 วันแรก ถึง 2 สัปดาห์ ยังคงดูแลต่อเนื่องในแง่จิตใจที่จะมีผลใจ เจ็บปวด และความทุกข์ ทิ่ม MCATT และศูนย์เยียวยาในชุมชน กระจายให้ช่วยเหลือเชิงรุก ไปเยี่ยมบ้าน ประเมิน ให้คำปรึกษาแนะนำ เยียวยาใจ และระยะที่ 3 คือช่วง 2 สัปดาห์ถึง 3 เดือน หรือนานกว่านั้น ทิ่มพื้นที่ดูแลต่อเนื่องและกระจายทำความเข้าใจกับพื้นที่ให้สามารถปรับตัวและร่วมกันดูแล โดยรายที่มี ปัญหาสุขภาพจิตสำคัญได้รับการส่งต่ออย่างเป็นระบบเพื่อป้องกัน โรคร PTSD</p>	
<p>ข่าวปลอม ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (antifakenews, ผู้จัดการ) - กรมการแพทย์ เผยตามที่มีการแชร์เรื่องสมุนไพรรักษาโรคมะเร็งลำไส้ ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าเป็น ข้อมูลเท็จ ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลหรืองานวิจัยที่ยืนยันแน่ชัด ขอให้ศึกษารายละเอียดและสรรพคุณของสมุนไพรมานำมาใช้ใน ปริมาณที่เหมาะสมและถูกวิธี การรับประทานเพื่อหวังผลในด้านการรักษาโรคมะเร็งควรปรึกษาและขอคำแนะนำจากแพทย์</p>	-
<p>ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ขึ้นทะเบียน ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ - ออย. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ CHEMRICH BORAX พบว่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ไม่พบการอนุญาต ผลิตภัณฑ์และโฆษณา ออย. เตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการได้รับอนุญาต ผลิตภัณฑ์ได้ที่ www.fda.moph.go.th หรือผ่าน Line@FDAThAI, Facebook : FDAThAI กรณีมีปัญหาสุขภาพควรปรึกษา แพทย์ หากพบผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าจะไม่ปลอดภัย ให้แจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน ออย. 1556 หรือสสจ.ทั่วประเทศ</p>	-
<p>กัญชา ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (sondhitalk) - จากกรณีที่ ผศ.นพ.สมิทธิ์ ศรีสนธิ กรรมการแพทยสภา และนายกสมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทย โพสต์ข้อความ อ้างว่า กัญชาตัวเดียวทำให้เกิดอาการทางจิตเวชและโรคซึมเศร้าได้ มีงานวิจัยในระดับที่มีคุณภาพและรายงานระดับโลกหลาย งานยืนยัน พร้อมเรียกร้องให้หยุดกล่าวว่กัญชาไม่เกี่ยวกับอาการจิตเวชนั้น นายประสิทธิ์ชัย หนูนวน แกนนำเครือข่าย ประชาชนเพื่อการมีกฎหมายควบคุมกัญชาในประเทศไทย โพสต์ข้อความ ว่า ยังมีการแพทย์ในรูปแบบอื่นที่ประชาชนในโลกนี้ ใช้รักษาตัวเองกันมายาวนาน ไม่เฉพาะแผนปัจจุบัน และนางงานวิจัยที่สนับสนุนเป้าหมายตัวเองว่ากัญชาทำให้เกิดอาการทาง จิตเวชและซึมเศร้า หากจริงตามอ้างคนเกาะพะงันใช้มาเป็น 100 ปี คงซึมเศร้าทั้งเกาะ ทำให้มาพิสูจน์สมรรถภาพร่างกาย</p>	-
<p>แก้ไขปัญหามลพิษ PM2.5 ลื่อนำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ) - ที่ประชุม คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่มีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ เป็นประธาน ได้มีมติ "ยกระดับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในช่วงสถานการณ์วิกฤติ" ในพื้นที่ 17 จังหวัด โดยมี มาตรการเร่งด่วนที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับ สธ. อาทิ ให้ สธ. และ มท. จัดห้องปลอดฝุ่น แจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันฝุ่น รวมถึงยา รักษาโรค จัดบริการคลินิกมลพิษเคลื่อนที่ในทุกจังหวัด เพื่อให้คำแนะนำและดูแลด้านสุขภาพกับประชาชน และเห็นชอบ มาตรการระยะยาวสำหรับปี 2567-2570 อาทิ พิจารณากำหนดมาตรการจูงใจในการนำรถเก่าออกจากระบบ และมาตรการ จำกัดปริมาณรถ และโรงงาน เพิ่มระบบติดตามตรวจสอบ ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ โลกวันนี้ - นายชาติวุฒิ วัจกุล ผอ.สนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส. กล่าวถึง พ.ร.บ.อากาศสะอาด จะเป็นกลไก สำคัญที่จะทำให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นนิมิตหมายที่ดีที่ภาคเอกชน ภาครัฐ ภาควิชาการมีการสื่อสารที่เข้มข้นขึ้น ประชาชนจะเข้าใจปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหามากขึ้น ส่วนตัวเห็นว่าเวลานี้เป็นช่วงปิดสมัย ครม. น่าจะมีการ พัฒนา พ.ร.บ.ให้มีความลุ่มลึกมากขึ้นหรือข้อเสนอต่าง ๆ ขอให้ทุกคนเห็นความสำคัญของ พ.ร.บ.นี้ แล้วช่วยให้ พ.ร.บ. ออกมาใช้ได้จริง</p>	-
<p>รีวิวกาแฟเฉพาะลดน้ำหนัก ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ch3plus, facebook) - เพจเรื่องเล่าเช้านี้ โพสต์ สาวอวบรายหนึ่ง (Twitter @JungHaneul1) รีวิวการผ่าตัดกระเพาะ ที่คลินิกเสริมความงาม แห่งหนึ่งเพื่อลดน้ำหนัก ระบุ รพ.ออกค่าใช้จ่ายให้ เป็นการผ่าตัดแบบ sleeve ประมาณ 350,000-390,000 บาท และยังมีค่า ตรวจสอบแลปต่าง ๆ ที่ต้องรับผิดชอบจ่ายเอง ด้านชาวเน็ตวิจารณ์ว่า ไม่ใช่ทุกคนที่จะผ่าตัดได้ หากไม่เข้าข่ายคนอ้วนที่เป็นโรค แทรกซ้อน หมอ รพ.ทั่วไปจะไม่รักษาให้ - ผู้ใช้ Twitter @JittamasMootun โพสต์ว่า คนใช้รายดังกล่าวยังมีเรื่องที่ไม่รู้เกี่ยวกับผลกระทบอื่น ๆ อีก ใครจะทำการ ผ่าตัดต้องศึกษาเยอะ ๆ อย่าเห็นว่าเป็นเทรนด์ ซึ่งกรณีนี้ควรได้รับการตรวจสอบจาก สธ. อาจจะต้องมีค่าเตือน ให้ความรู้ และเข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติม</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ตั้งคำถามควรงินบุฟเฟต์แบบไหนถึงไม่เป็นนิว</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook)</p> <p>- เพจกลุ่มคนรักบุฟเฟต์ โพสต์ถามว่า กรณีมีข่าวคนกินบุฟเฟต์แล้วเกิดนิวเป็นก้อน แล้วการกินที่ถูกต้องจะต้องทำอย่างไร ซึ่งมีผู้มาตอบข้อความว่าให้ดื่มน้ำมะนาวโซดาเพื่อไปละลายนิว</p>	-
<p>ระดมค้นหา วัสดุกัมมันตรังสี "ซีเซียม-137"</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (กท.ธุรกิจ, มติชน, ผู้จัดการ, springnews, ch3plus)</p> <p>- นายรัชกฤต พยัคฆ์ นายอำเภอศรีมหาโพธิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ปส. ปภ. ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบตามร้านรับซื้อเศษเหล็กในพื้นที่ โดยมีการใช้โดรนและเครื่องมือเครื่องระบุนิตสารกัมมันตรังสีหลายแบบ เพื่อค้นหา วัสดุกัมมันตรังสี "ซีเซียม-137" 1 ชิ้น ลักษณะห่อหุ้มด้วยท่อเหล็กกลม เบื้องต้นจากการวัดหาการแผ่กระจายของรังสี ยังคงไม่พบการแพร่กระจายในพื้นที่ พบเบาะแสท่อเหล็กต้องสงสัย โพลีคาร์แบร์ หลัง รปภ.ทำงานในนิคม 304 นำมาล้าง เร่งตามหาตัวมาสอบสวน พร้อมตั้งรางวัลผู้ชี้เบาะแสหรือผู้นำกลับมาคืนรับ 100,000 บาท</p>	-